



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</b> <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, js100) - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ ท้องสนามหลวง	-
<b>ภารกิจหัวใจติดปีก</b> <b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย ขับเครื่องบินส่วนตัวสู่ จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนทีมแพทย์ รับอวัยวะจากผู้เสียชีวิต สมองตาย แต่อวัยวะบางส่วนยังใช้การได้อยู่ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายอวัยวะต่อไป	-
<b>แก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์</b> <b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., เดลินิวส์, hfocus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ครม. รับทราบผลการหารือร่วมกันระหว่าง สธ. กับ ก.พ. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาระงาน ปัญหาการลาออก ซึ่งมีการพิจารณาแนวทางการขาดแคลนอัตราากำลัง การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน การเพิ่มอัตราการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลน การปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทน และการปรับปรุงสวัสดิการให้แก่บุคลากร เป็นต้น ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป คือ การจัดทำงบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติมเวลาเพิ่มความก้าวหน้าของบุคลากร ซึ่ง สธ. มีการคำนวณเบื้องต้นแล้วว่าหากมีบุคลากรเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 คน ก็จะใช้งบฯ เพิ่มขึ้นปีละราว 2,000 ล้านบาท โดยขณะนี้กำลังทำตัวเลขกับทางสำนักงานงบประมาณอยู่ และมีการหารือร่วมกันว่าจะนำสู่การปฏิบัติภายใน 30 วัน หลังจากที่ ครม.มีมติรับทราบแล้ว - สำหรับการเพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของพยาบาลวิชาชีพกว่า 9 พันตำแหน่ง เป็นสิ่งที่ ก.พ. พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม และเป็นสิ่งที่พยาบาลควรจะได้รับ ทั้งนี้ ไม่ได้เน้นเพียงแค่พยาบาลเท่านั้น แต่ดูวิชาชีพอื่นด้วย โดยดูจากข้อมูลและบริหารจัดการให้เหมาะสม ขออย่าว่า ดูแลทุกวิชาชีพ ดูแลทุกคนไม่ได้ทั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	-
<b>โรคไข้เลือดออกโครเมียนคองโก</b> <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้โรคไข้เลือดออกโครเมียนคองโกเป็นโรคติดต่ออันตราย เกิดจากเชื้อโนโรไวรัสพบในตัวเห็บที่อาศัยอยู่บนตัวสัตว์แทะที่กิน เช่น วัว ควาย แพะ แกะ เป็นต้น ระบาดในประเทศแถบแอฟริกา อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแถบแปซิฟิกตะวันตก ติดต่อกันโดยเห็บที่มีเชื้อกัดสัมผัสเลือดหรือน้ำเยื่อของสัตว์ที่มีเชื้อและของผู้ป่วย เมื่อป่วยจะเริ่มด้วยไข้สูงเฉียบพลัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวด-เวียนศีรษะ อาเจียน ปวดท้อง อุจจาระร่วง มีภาวะเลือดคั่ง ตาอักเสบบวมแดง อาจมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง อาจมีเลือดออกบริเวณเหงือก จมูก ปอด มดลูก ทางเดินปัสสาวะ และทางเดินอาหาร ปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยในประเทศไทย ย้ำหากกลับจากต่างประเทศและสงสัยโรคนี้ ให้พบแพทย์	-
<b>โรคไข้เลือดออก</b> <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า) - นพ.สุพล ตติยันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา เผย โคราชป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 400 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ว่าฯ สั่งพื้นที่หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยให้เปิดศูนย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินทันที ย้ำเก็บกวาดลูกน้ำยุงลายไม่ให้มีต่อเนื่องกัน 28 วัน	-



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมชวนงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเหมาะสม เข้าร่วมรณรงค์ได้ที่ <a href="http://www.sdnthailand.com">www.sdnthailand.com</a> หัวข้อ “ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์”</p>	
<p><b>กม.ควบคุมโรคประกอบอาชีพ</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- พ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมควบคุมโรคจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงสาระสำคัญของข้อกำหนด ข้อควรรู้ และแนวทางปฏิบัติ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง เป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด สธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อปท. และ กทม.</p>	
<p><b>ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. ย้ำ ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง คัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ที่มีความเสี่ยงต้องตรวจยืนยันผลจากสถานพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบป้องกัน-รักษาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ใช้ชุดตรวจฯ ที่ได้รับอนุมัติจาก อย. และผู้ใช้ควรทำความเข้าใจ ศึกษาเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์อย่างละเอียดก่อนใช้งานทุกครั้ง</p>	-
<p><b>ชี้แจงเคสเด็ก 2 ขวบ กินมะยมตองติดคอเสียชีวิต</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)</p> <p>- จากเหตุการณ์เด็กหญิงวัย 2 ขวบ กินมะยมตองแล้วมีมะยมติดคอเสียชีวิต พาหลานไปที่ รพ.สต.จะกง แต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ จึงรีบพาไปที่ รพ.วังหิน ซึ่งอยู่คนละอำเภอ นำมะยมตองออกมาจากคอได้ แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ สุดท้ายเสียชีวิต</p> <p>- นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ แลลงข่าวว่า ดูจากคลิปของกล้องวงจรปิดในวันเวลาเกิดเหตุ มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จะกง อยู่ปฏิบัติหน้าที่และมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ใน รพ.สต. โดยได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเต็มที่ โดยให้เด็กอาเจียนออก 1 ครั้ง ลักษณะเป็นของเหลวมีเลือดปน คลำชีพจรได้อ่อนเบา แจ้งญาติให้นำส่ง รพ.วังหิน ซึ่ง รพ.วังหิน ช่วยฟื้นคืนชีพแล้วส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ ต่อมาเสียชีวิต</p> <p>- จนท. สสอ.อุษันธุ์ โฟสต์ข้อความส่งต่อในไลน์ ระบุ การออกข่าวบิดเบือนดังกล่าว เป็นการปั่นทอนกำลังใจ พวกเราชาว สสอ.อุษันธุ์ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก้ไขข่าวให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและเป็นธรรม</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผย ตามที่มีการส่งต่อข้อความชวนเชื่อ 9 สัญญาณเตือนโรคไทรอยด์เป็นพิษนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งอาการไทรอยด์เป็นพิษต้องรับการวินิจฉัยโดยการตรวจเลือดไทรอยด์ เพื่อยืนยันว่าเป็นโรคหรือไม่ ไม่ได้อาศัยอาการใดอาการหนึ่งเท่านั้น จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง</p>	
<p><b>รพ.ขาดแคลนเลือด</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs)</p> <p>- พญ.นิภาพรรณ ลีตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด รพ.มหาสารคามศรีเชียงใหม่ เผยว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การบริจาคเลือดลดลงกว่าร้อยละ 50 แต่ความต้องการคงเดิม ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดแคลนเลือดในการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะการผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้ปริมาณมาก โดยกรุ๊ปเลือดที่ต้องการมากที่สุด คือ กรุ๊ปโอ เนื่องจากสามารถใช้กับผู้ป่วยได้ทุกหมู่เลือด</p>	
<p><b>หญิงโดดตึก รพ.</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ ( )</p> <p>- เกิดเหตุหญิงอายุ 51 ปี กระโดดตึกเสียชีวิต ที่ รพ.ละงู ต.กำแพง จ.สตูล สอบสวนทราบว่า ผู้ตายเป็นโรคซึมเศร้าเคยผูกคอตลอดหวังฆ่าตัวตายมาก่อน แต่ญาติช่วยไว้ได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ยาน้ำแกั้วัดอินเตียป็นป้อนสารพิษ</b></p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, thebetter)</p> <p>- สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ทำการตรวจสอบยาน้ำแกั้วัดสำหรับเด็กยี่ห้อโคลด์ เอาต์ (Cold Out) ผลิตในอินเดียส่งออกจำหน่ายไปหลายประเทศ มีการบ่นเปื้อนเอทิลีนไกลคอลสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 21 เท่า ทั้งนี้ มีเด็กในแอมเบียและอุซเบกิสถานจำนวนมากเสียชีวิตในปีที่แล้ว เชื่อว่าอาจเกิดจากการรับประทานยาน้ำแกั้วัดไอดังกล่าว</p>	